



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง มาตรการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดนโยบายการให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยกำกับให้บุคลากรในหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญกับการมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต นั้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางเบื้องต้นในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ในด้านการส่งเสริมและการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน จึงกำหนดมาตรการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

- ๑.การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ หรือส่วนราชการภายในแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
- ๒.การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินการ หรือการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่และส่วนราชการภายในอย่างเป็นระบบ
- ๓.การมีส่วนร่วมให้เข้ามามีบทบาท โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมทำงานในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ หรือส่วนราชการภายในกับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างจริงจัง และมีจุดหมายที่ชัดเจน
- ๔.การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทในการตัดสินใจ ตั้งแต่ระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเป็นภาคี ในการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
- ๕.มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทในการร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการปฏิบัติของผู้บริหาร โดยมีศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กำกับดูแล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางยุพิน บัวคอม)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่